



ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-  
เทศบาลนครอุบลราชธานี

.....

ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีการประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้ทำการเปิดซองใบเสนอราคาและได้ตรวจสอบเอกสารจ้างที่ปรึกษาของผู้ยื่นข้อเสนอราคา และตรวจสอบข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้าง (Term of Reference:TOR) ตามประกาศดังกล่าวแล้ว พบว่า ข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้าง (TOR) ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการจ้าง ข้อความว่า เพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ ศึกษาความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง และควบคุมงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยดำเนินการ สํารวจ ออกแบบ จัดทำแบบแปลน จัดทำรายละเอียดประกอบแบบ จัดทำคุณลักษณะของอุปกรณ์ ควบคุมงาน เพื่อให้การตรวจรับงาน และการดำเนินการตามเงื่อนไขของ พพ. กำหนดซึ่งรายละเอียดวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้าง (TOR) เป็นการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและจ้างออกแบบเพื่อควบคุมการก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กล่าวคือ หมวด 7 งานจ้างที่ปรึกษา และ หมวด 8 งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันประกอบด้วย มาตรา 4 ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ระบุว่า “งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่รวมถึงงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ได้พิจารณาแล้วมีข้อสรุปว่า รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้าง (TOR) ได้กำหนดขอบเขตเกินไปจากงานจ้างที่ปรึกษา ของกฎหมายดังกล่าว จึงไม่สามารถพิจารณาคูณสมบัติที่ปรึกษาและข้อเสนอด้านเทคนิค (วิชาการ) ของผู้ยื่นข้อเสนอราคาตามรายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้าง (TOR) ได้ เทศบาลฯ จะดำเนินการพิจารณารายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้าง (TOR) ใหม่ ดังนั้น เทศบาลฯ จึงขอยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษา โครงการ

ณพนพญกคอง  
(นางสาวลักษณ กั้นธิยา)  
ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี หากเทศบาลฯ ดำเนินการ  
ประกาศใหม่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560



(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

นางสาวอุกคอง

(นางสาวอุกคอง กัญญา)

เป็นหัวหน้ากรรมาธิการ